







SỮA NESTLÉ NIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học Lycées & Khấp Đông-Dương

Hội-Vạn-Quốc-Tiết-Kiệm

Mọi tư-bản lập theo chỉ-định ngày 13 April 1916... Vốn của hội đã đóng tất cả là: 1.000.000 lạng bạc Thuợng-Hải và 8.000.000 quan tiền Pháp

Table with 3 columns: No. of shares, Name of shareholder, and Amount. Lists various donors and their contributions to the fund.

Số tiền hoàn vốn góp đợt cho phiếu số 5 và tháng Septembre 1936 đã đạh là: 8.000.000. Kỳ mở sẽ vào tháng Septembre sẽ mở tại Saigon vào ngày thứ hai 28 tây.

Institution HO-DAC-HAM ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET PRIMAIRE SUPÉRIEUR FRANCO-INDIGÈNE. Rue Jules Ferry - HUE. avec collaboration de: M.M. Trần-dinh-Dân, Nguyễn-viêt-An, Phạm-huu-Khanh, Dang-Minh, Trương-Tu, Nguyễn-ngọc-Cần, Nguyễn-lê-Thiếu, Thái-van-Phan, Nguyễn-khoa-Trang, Nguyễn-Giát, Đào-Tru, Nguyễn-huu-Hang

VIỆC TRONG NƯỚC

Phong thơ niệm có 2500 Một cách bị miệt HUE. - Vua rồi ở trường Bá công có xảy ra một chuyện «Phong thơ có bạc, đả loạn sơn xư»

Sâu và bọ xít phá lúa THỪA-THIỆN. - Tại làng Cầu Bau, huyện Phong Điền, và làng chung quanh đó, nora một tháng nay, có sinh ra một thứ sâu như bọ xít, màu người ta gọi là bọ xít, nó hay trên không mà lượn xuống cắn lúa.

Một vụ phù thủy HÀ-TĨNH. - Dân ở làng Đa chử, Hà hoang, Yên bành, Đông nam, Đua hồ, Ngọc điền, Chấn lâm, Lộc thủy, gần cạnh tại phủ phủ cũ xã Ngọc lưu (Tống trươg, Thạch hà) xưa nay bị nhiều đũa đũa: lúa xuống tức gặt quá nặng; thuế đả thu phũ, còn phải nộp món tiền nưong trươg, kỳ đũa v. v.

Ấu cấp quẹt điện Ngày thứ năm 27 Anoi, một lần đả đi xe đạp, nói tiếng Huế, trạc độ 20 tuổi, mệ đả thờ đũa (mà mệ nói, so mệ quẹt tay, quàn tay xanb), người vớ vẩn, mệ đả có một cái mệ, vào bộ kinh là x'a sấm đũa.

Một tin đồn huyện Gìn đũa, có tin đồn nhà nưong đả xuống lậh, bả đũa mệ, nơi xóm Từ lậh, làng An cừ, phía sau sau núi Tam

BINH HO THUỐC HO BẮC BƯU. Thuốc ho Bắc Bưu. Thương hiệu Bắc Bưu. Mọi người cần dùng thuốc ho Bắc Bưu. Mọi người cần dùng thuốc ho Bắc Bưu.

SIÈNG. Mọi người cần dùng thuốc siêng. Mọi người cần dùng thuốc siêng. Mọi người cần dùng thuốc siêng.

ÉTABLISSEMENTS MORIN FRÈRES. HUE - TOURANE - QUINHON. Mọi người cần dùng thuốc Morin Frères. Mọi người cần dùng thuốc Morin Frères.

BÁ = TƯỞC MÔNG = THỂ = TÔN

(LE COMTE DE MONTE-CRISTO) PHÁP - QUỐC LỊCH - SỬ TIỂU - THUYẾT Tác - giả: Alexandre Dumas Số 81 Dịch - giả: Nam-Son

Phờ-răng không còn hy vọng tìm ra cái «động» kia, cũng biết thế sẵn sẵn, nên nỏn nã ăn và hỏi chủ lâu lo sắp đặt cho lâu chạy. Nhà giờ sau, chàng lên tàu. Chàng nhìn chiếc tàu của Xim-ba một lần sau cùng: tàu ấy sắp biến mất ở vịnh Bô-lô-Vê-lô-ô.

Chà, cái thành phố này nó đẹp nhĩ! Bất-ti-nhi muốn bẻb vực cho kinh đó thế giới thiên chúa giáo trước mặt các khách phương xa, nên chũng lời: -Nghĩa là từ sớm chũa nhậ đến chiều tũu ba mới không có xe ngựa, còn từ này cho đến chũa nhậ thì qui quan muốn dùng năm chũu chiếc cũng lời: Mọi-xếp trả lời: - Á, thế là đũc; hôm nay là thứ năm; thế này cho đến chũa nhậ biết thế nào mà lo cho mệ. - Sẽ đến thêm 10 hoặc 12 nghìn nhà đũ lịch nữa, và lại càng khó tìm cho ra xe hơn nữa. Mọi-xếp nói với Phờ-răng: - Thôi ta cứ an hưởng vực hiện tại mà đừng nghĩ đến vực tương lai làm gì. Phờ-răng trả lời: - Ít ra ta cũng phải có một cái cũu đũ mệ đũc chũ. - Cũu đũ đũc về phía nào? - Ngó ra đường Cũu chũ lại. (Cũn nũu)

